

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

DTAC – ก็ถ้าเป็นขาขึ้น แล้วยังพอมีระยะ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลี้จั่วหัว... ก็เห็นว่าน่าสนใจ ทั้งๆ ที่ตลาด หรือ SET Index ยังไม่ได้ยืนยันว่า

จะเป็นขาขึ้นในระลอกใหญ่ๆ ตามที่เคยกล่าวไว้ หรือ ตามเท่าที่ตลาด หรือ SET Index ยังไม่สามารถจะวิ่งผ่านระดับ 1670 ไปได้ (จริงๆ 1680 ได้ยิ่งดี) การที่เราจะหวังการขึ้นในคลื่นใหญ่ ก็ยังไม่แนใจเต็มร้อยนัก หรืออย่างที่เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้แหละครับ ถ้าใครจะบอกว่า ตลาดระยะกลางๆ ยังดูดี หรือดีจริงๆ ถ้าพูดในแง่ของทางเทคนิคแล้ว คนที่บอกแบบนี้ อาจจะไม่ได้กล่าวตามเงื่อนไขของเทคนิคอย่างแท้จริง... ก็แล้วแต่ว่าจะอ้างด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม แต่ถ้าอ้างด้วยเทคนิคแล้ว การไม่ผ่าน 1670 ไปได้ ระยะกลางๆ ก็ยังไม่ดีจริง แต่ก็เชื่อว่าไม่มีเวดดิ้นะครับ เพราะถ้าให้เปอร์เซ็นต์ของแนวโน้มทางดีของระยะกลางๆ ก็อาจจะเกินครึ่งได้ แต่อย่าลืมนะครับว่า ถ้ายังมีคำว่าร้าย หรือยังมีโอกาสร้าย แม้จะไม่กี่เปอร์เซ็นต์ก็ตาม มันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้น และในภาพที่ไม่แน่นอนด้วยประการทั้งปวง ของยุคแห่งการแสวงหากองของเงินแล้ว อะไรก็เกิดได้ แต่เอาเถอะครับ ว่ามาเสียยี่สิบยาว จริงๆ ไม่ต้องกลัวหรือกังวลอะไรมากมายเกินไปนักก็ได้ นักเก็งกำไรหุ้นย่อมรู้วิธีที่จะเอาตัวรอด หรือรู้ทางหนีทีไล่กันดีอยู่แล้ว เหนือเมฆแทบจะไม่ต้องแนะนำอะไรมากมายก็ได้ที่เอามาเขียนมาเล่าในบาตดาเซียน ก็อาจจะเป็นแค่แนวทาง หรือทางเลือกหนึ่งเท่านั้น ท่านอาจจะไม่เลือกหรือไม่จำเป็นจะต้องเก็งกำไรตามเสียเลยก็ได้... หุ้นตัวไหนที่ท่านชอบที่ท่านติดตาม แล้วบางทีก็ไม่เกี่ยวข้องหรือวิ่งไม่สนใจตลาด ก็อาจจะยังมี... ก็อย่างที่เกมของตลาด ย่อมมีความเห็นไม่ตรงกันในตลาดอยู่แล้ว

ดูตามเกม... ว่ากันตามแนวโน้มที่เป็นขาขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม บางท่านอาจจะเน้นเป็นหุ้น

ลงทุนระยะกลางๆ ถึงระยะยาวๆ แต่ด้วยเหตุผลทางเทคนิค ถ้าไม่ไหว ไข่จะถ่อไว้นานๆ บริหารราคาได้

แนวรับ : ... 42.0-41.5 หรือ สู้ได้ถึงต้องไม่ต่ำกว่า 40.0 เท่านั้น

เป้าหมาย : ... 45.5-46.0 และ ถ้ายังเป็นขาขึ้น ก็หวัง 49.0-50.0

Price Chart...(DTAC)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น DTAC... ด้วยรูปแบบของการเป็นขาขึ้นก็อย่างที่ทฤษฎีว่าไว้ ก็ต้องลากเส้น Trend Line แล้วก็จะเห็นระดับแนวรับ หรือระดับที่ราคาไม่ควรจะหลุดเส้นที่เป็น Trend Line... หรือถ้าหากไม่รู้จะลากเส้นยังไงนั้น ก็ลองๆ ใช้แค่เส้น MA25days เข้ามาช่วยนะครับ ไม่ว่าจะ เป็น SMA หรือ EMA ก็ตาม แล้วเล่นตามแนวโน้มของเส้น MA เป็นรอบๆ ก็ยังได้... ในภาพนี้ ลองใช้เส้น SMA และ EMA ในระดับ 25 วัน เหมือนกัน ก็จะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับ Trend Line นะครับเนี่ย ส่วนเป้าหรือแนวต้านที่น่าจะเป็นไปในแนวโน้มขาขึ้นนั้น เขาจะใช้เส้นขนาน กับ เส้นแนวโน้มขาขึ้น หรือ เส้น Trend ที่เป็นแนวรับนั้นแหละครับ... ที่ว่ามานี้ ง่ายสุดๆ แล้วยะ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีอี เคย์ ฮีเยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มิควรใช้เพื่อการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือให้กำลังใจแก่ผู้ลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน